
พรวิษณุโลจิสติกส เดินหนาใชเทคโนโลยีสูตลาดโลจิ

สติกสแขงเดือด

พรวิษณุ โลจิสติกส เดินหน าใชเทคโนโลยีสูตลาดโลจิสติกสแขงเดือด

• ราคารูด 30% จากการแขงขันอยางรุนแรงในตลาดโลจิสติกส

• ยํ้าปีน้ีแคประคองตัว หันทุมกวา 600 ลานบาทขยายธุรกิจพลังงานไฟฟ าทางเลือก

• เดินหน าใชรถบรรทุกเทคโนโลยีสูง เปลี่ยนใช B20 ทัง้ฟลีทชวยลดตนทุน และลดมลพิษทางอากาศ

กลุมบริษทัพรวิษณุ โลจิสติกส ซึ่งเป็นผูใหบริการขนสงพืชผลทางการเกษตรรายใหญของไทย ประเมินการแขงขัน

ของธุรกิจการขนสงที่มีการแขงขันอยางรุนแรงในชวงหลายปีที่ผานมา ทําใหเกิดการตัดราคาระหวางผูใหบริการ

ขนสงไมตํ่ากวา 30% สงผลใหผูประกอบการรายเล็กที่มีรถใหบริการระหวาง 1 – 3 คัน ตองเลิกกิจการไป

นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล ประธานกรรมการกลุมบริษทัพรวิษณุ โลจิสติกส เปิดเผยวาปัจจุบันมีการแขงขันอยางรุน

แรง โดยเฉพาะการขนสงขามพรหมแดนไทย-จีน และการเขาทําธุรกิจของนายทุนจีน ทําใหตัดราคาลดลงอยางตอ

เน่ือง สงผลใหผูประกอบการรายเล็กที่มีรถบรรทุกใหบริการระหวาง 1 – 3 คันประสบความยากลําบากในการดําเนิน

ธุรกิจ เพราะไมสามารถแขงขันกับผูใหบริการขนาดกลางและขนาดใหญ และหากการแขงขันยังรุนแรงตอไป จะ

สรางปัญหาตอธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญตอไปในอนาคตอยางแนนอน

“ทุกวันน้ี ทุกรายแยงกันหางาน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกหดตัวมานาน ราคาจึงเป็นตัววัดวาจะไดงานหรือไม

กลุมเราเองก็จําเป็นตองทําราคาแขงกับคูแขงดวย เพียงแตเรามีจุดแข็งที่เครือขายธุรกิจที่แข็งแรง และแนวทางการ
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ลงทุนดานรถบรรทุกที่มีเทคโนโลยีชัน้สูงเพื่อลดตนทุนใหสามารถแขงขันไดในตลาด” นายบัญชา กลาว

กลุมบริษทัพรวิษณุ โลจิสติกส เริ่มตนดําเนินกิจการจากธุรกิจการเกษตรและคาขาว กวา 50 ปี โดยมีแปลงนาขาว

และโรงสีเป็นของตัวเอง กลุมบริษทัพรวิษณุ โลจิสติกสกอตัง้ในปี พ.ศ. 2549 โดยกอตัง้ หจก.เชียงของพืชผล ที่

จังหวัดเชียงราย และปี พ.ศ. 2550 กอตัง้ หจก. เชียงใหม อินเตอรไรส และปี พ.ศ. 2560 กอตัง้ บจก.พรวิษณุ โลจิ

สติกส ซึ่งการดําเนินธุรกิจพืชผลทางการเกษตรจําเป็นตองมีกองรถบรรทุกเป็นของตัวเอง โดยปัจจุบันมีรถบรรทุก

ใหบริการทัง้สิน้ประมาณ 150 คัน

นายบัญชา กลาววากดารกอตัง้บริษทั พรวิษณุ โลจิสติกส ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อใหบริการขนสงสินคาการเกษตรจาก

ประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยขนสงสินคา 2 ขา ซึ่งตลอดระยะการใหบริการเสนทางดังกลาว มีการ

แขงขันทางดานราคาอยางรุนแรง จึงทําใหกลุมบริษทัพรวิษณุ โลจิสติกส ตองปรับแนวทางการลงทุนจากการลงทุน

รถที่เนนราคามาเป็นการลงทุนในรถที่เนนเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนการใหบริการ

“ปีที่ผานมา เราเริ่มปรับแนวลงทุนโดยเราสัง่ซื้อรถหัวลากยูดี ทรัคส จํานวน 21 คัน เพื่อทดแทนรถเกาที่ปลดระวาง

และขยายกองรถ เราพบวาในบรรดารถบรรทุกญี่ป ุน ยูดี ทรัคส เป็นรถที่มีนวัตกรรมผสมระหวางเทคโนโลยีญี่ป ุน

และยุโรป อีกทัง้อัตราสิน้เปลืองน้ํามันเป็นที่พอใจ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในตัวรถ ที่ทําใหคนขับรถบรรทุก

ตองการมารวมงานกับเราเพราะรถยูดี เควสเตอร ที่มีเกียรกึ่งอัตโนมัติ Escot ทําใหขับสบาย และปลอดภัยเมื่อตอง

เดินทางไกลหรือขับขึ้นเขา นอกจากน้ียังมีเครื่องยนตที่เผาผลาญสมบูรณ ทําใหไมมีปัญหาเรื่องฝ ุนจิ๋ว PM2.5 อีก

ดวย” นายบัญชา กลาว และเสริมอีกวาปัจจุบันทางบริษทัไดหันมาใชน้ํามันดีเซล B20 เกือบ 100% ทัง้กองรถ เพื่อ

เป็นการชวยลดตนทุนหลักทางธุรกิจ และยังชวยลดปัญหามลพิษทางอากาศอีกดวย

อยางไรก็ตาม นายบัญชา กลาววาปีที่ผานมารายไดธุรกิจของกลุมบริษทั พรวิษณุ โลจิสติกส มีอัตราเติบโตไมตํ่ากวา

100% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยธุรกิจขนสงสินคาระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสัดสวน

ประมาณ 70% ของธุรกิจทัง้หมด

“ชวงที่มีปัญหาไวรัสโคโรนาในประเทศจีนขณะน้ี ตองยอมรับวามันสงผลกระทบกับธุรกิจของทุกคนที่ทํากับประเทศ

จีนเพราะทุกกิจกรรมถูกระงับโดยรัฐบาลจีน เราจึงคิดวาปีน้ีนาจะเป็นปีที่เราตองประคองธุรกิจของเราไมใหตกตํ่าไป

กวาปีที่แลว” นายบัญชา กลาว

นายบัญชากลาวถึงแผนการขยายธุรกิจของกลุมบริษทั พรวิษณุ โลจิสติกส วาขณะน้ีอยูระหวางการเตรียมยื่นขอ

เสนอการลงทุนแกกระทรวงการคลังในโรงผลิตไฟฟ าแสงอาทิตยและชีวมวลที่จังหวัดนครสวรรคภายใตกลุม

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครสวรรค ดวยงบประมาณลงทุนไมตํ่ากวา 600 ลานบาทเพื่อผลิตกระแสไฟฟ าประมาณ 6

เมกะวัตตจากโรงไฟฟ าพลังงานแสงอาทิตย และ 3 เมกะวัตต จากโรงไฟฟ าชีวะมวล เพื่อป อนใหแกการไฟฟ าฝ าย

ผลิต โดยคาดวาจะคืนทุนภายใน 10 ปี โดยขณะน้ีอยูระหวางการจัดตัง้บริษทัใหมเพื่อรับผิดชอบธุรกิจไฟฟ า

“ตอนน้ีเราเตรียมพื้นที่ไวราว 50 ไรเพื่อตัง้โรงไฟฟ าทัง้สองโรง ซึ่งสาเหตุที่เราสนใจธุรกิจน้ีเพราะนโยบายรัฐบาล

เปิดกวางใหกับทุกรายที่สนใจ เราเห็นอนาคตของธุรกิจน้ี อีกทัง้สอดคลองกันนโยบายของเราที่ตองการขยายแนว



ธุรกิจของเรา อีกทัง้ธุรกิจน้ีมีสวนชวยสังคมโดยรวมที่ตองการพลังงานสะอาด รวมถึงเราเองมีวัตถุดิบเพื่อป อนโรง

ไฟฟ าชีวะมวล เชน วัสดุเหลือจากการปลูกมันสําปะหลัง ไมเบญจพันธุ ฟางขาว ใบออยและแกลบ ซึ่งที่ผานมา

เกษตรกรสวนใหญจะใชวิธีเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบตอไป เมื่อเรารับซื้อ การเผาก็จะไมเกิดขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่ตองการบังคับใชกฎหมายหามการเผาเศษวัสดุเกษตรเหลาน้ี ซึ่งน่ีจะเป็นอีกหน่ึงแผน

งานที่ผมภูมิใจมากที่จะไดเป็นสวนหน่ึงของความพยายามลดมลพิษทางอากาศจากฝ ุน PM2.5” นายบัญชา กลาว


